



สรุปสาระสำคัญ

ถึงแม้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ แต่สถานการณ์การระบาดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นมาก ปัญหารัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้กำลังซื้อและความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลง ทำให้การเติบโตของกลุ่มอินทัชในไตรมาสนี้ชะลอตัว

เอไอเอสมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอัจฉริยะ” หรือ “Cognitive Telco” โดยเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอไอเอสมีพื้นที่ให้บริการ 5G ครอบคลุมร้อยละ 78 ของจำนวนประชากร และมีจำนวนผู้ใช้บริการ 5G 2.8 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 44.6 ล้านราย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร โดยจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 1.86 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Home Broadband

ในส่วนของไทยคมนั้นในไตรมาสนี้ได้ทำความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจกับหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศในการพัฒนาและขยายบริการร่วมกับพันธมิตร เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและการบริการของไทยคมให้เพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น (1) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการนำเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite) มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อใช้ในการประกันภัยพืชผล (2) ร่วมกับบริษัท โกลบอลสตาร์ (Globalstar) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมและโซลูชัน IoT (Internet of Things) ร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการสถานีภาคพื้นดินไทยคมเพื่อเป็นโครงข่ายในการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาค จากกลุ่มดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ หรือ LEO (Low Earth Orbit Satellite) ของโกลบอลสตาร์ และ (3) ร่วมมือกับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) ยกระดับการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวด์ เป็นต้น

ในไตรมาส 1 ปี 2565 อินทัชได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท บริษัท นินจา โลกดิจิตอล พีทีอี หนึ่งในสตาร์ทอัพที่บริษัทเข้าลงทุนเมื่อปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.73 ล้านบาทหรือสหรัฐ มีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 35

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	%YoY
ธุรกิจของบริษัท	(26)	(75)	-65%
เอไอเอส (ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ)	2,552	2,687	-5%
ไทยคม (ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ)	21	46	-54%
ธุรกิจอื่น	5	2	150%
กำไรสุทธิรวม	2,552	2,660	-4%
กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ *	2,572	2,670	-4%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษ เช่น ผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน และกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช: ในไตรมาส 1/2565 กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 2,552 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- การลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากเอไอเอส ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนเมษายน 2564 สหพันธ์การลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- การลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากไทยคม ส่วนใหญ่เป็นผลจากมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ไตรมาส 1/2564 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในไตรมาส 1/2565 อินทัชมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 2,574 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจากผลการลดลงของผลกำไรของเอไอเอสและไทยคม สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ที่ 35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58 จากในไตรมาส 1/2564 โดยเป็นผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อช่วงสิ้นปี 2564

การจ่ายเงินปันผล: ปัจจุบันอินทัชมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของอินทัชอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากอินทัชประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน หรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออินทัชด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ



เหตุการณ์สำคัญ

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สถานะตลาดและการแข่งขัน แม้ว่าประเทศไทยได้เปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว และยกเลิกมาตรการการปิดเมืองแล้ว แต่ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงสร้างแรงกดดันต่อการใช้จ่ายสำหรับบริการโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ประกอบกับในไตรมาสนี้ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2564 ดังนั้น สถานะการแข่งขันในตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงยังคงรุนแรง เนื่องจากกำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ส่งผลให้ผู้ให้บริการยังคงนำเสนอแพ็คเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จำกัด (Unlimited data plan) ในระดับราคาต่ำเพื่อรักษาฐานลูกค้า นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการพยายามเพิ่มจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการ 5G จึงทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงในบางพื้นที่เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนชิปเซ็ต (Chipset shortage) มีผลกระทบต่อจำนวนมือถือรุ่นที่รองรับ 5G ซึ่งเป็นปัจจัยที่ชะลอการขาย 5G อยู่บ้าง

สำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงมีความต้องการที่แข็งแกร่งจากการทำงานจากบ้าน ในขณะที่ระดับราคาเริ่มต้นของแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงอยู่ประมาณ 400 บาท โดยสถานะการแข่งขันนั้น ผู้ให้บริการยังคงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพการบริการและการนำเสนอบริการเสริม เช่น การรับประกันคุณภาพการบริการ แพ็คเกจบริการที่เหนือกว่า และคอนเทนต์ระดับพรีเมียมเพื่อเพิ่ม ARPU อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการยังคงเสนอส่วนลดราคาแพ็คเกจให้กับลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่ต้องการย้ายค่าย ส่งผลให้ระดับ ARPU ของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 44.6 ล้านเลขหมาย โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 0.51 ล้านเลขหมายในไตรมาสนี้ โดยเป็นการเติบโตของทั้งลูกค้าระบบเติมเงิน (+0.27 ล้านเลขหมาย) และลูกค้าระบบรายเดือน (+0.24 ล้านเลขหมาย) เป็นผลจากแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องและมาตรการดูแลรักษาลูกค้า (Churn Management) ที่ดีขึ้น จากระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการแข่งขันด้านราคา โดยภาพรวมระดับ ARPU เฉลี่ยอยู่ที่ 216 บาท/เลขหมาย/เดือน

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์ มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 93,100 ราย ในไตรมาส 1/2565 ส่งผลให้เอไอเอส ไฟเบอร์ มีจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นไตรมาสนี้ทั้งสิ้น 1,865,100 ราย เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากกระแสการทำงานจากที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาในตลาดยังคงรุนแรงจากการเสนอขายแพ็คเกจราคาต่ำ และการให้ส่วนลดเพื่อจูงใจลูกค้าใหม่และตอบสนองต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัว โดย ARPU อยู่ที่ 446 บาท/ราย/เดือน

ธุรกิจดาวเทียม

ในไตรมาส 1/2565 กลุ่มไทยคมมีการลงนามบันทึกข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ และประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของไทยคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายบริการร่วมกับพันธมิตร เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและการบริการของไทยคมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล การจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมทางทะเลในภูมิภาค และการยกระดับการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวด์เป็นครั้งแรกของไทยคม

ณ สิ้นปี 2564 ดาวเทียมที่ไทยคมให้บริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 โดยอัตราการใช้บริการของลูกค้าของทั้งสองดวง ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับร้อยละ 54 ลดลงจากร้อยละ 57 ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าบรอดแคสต์ในประเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 กลุ่มแอลทีซี (การร่วมค้าของไทยคม) มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ รวมทั้งสิ้น 2.02 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.01 ล้านราย ณ สิ้นปี 2564



ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(35)	(84)	-58%
อื่น ๆ ¹⁾	9	9	0%
ขาดทุนสุทธิ	(26)	(75)	-65%

1) ไม่รวมผลกำไร (ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน ซึ่งถูกนำไปแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการของธุรกิจอื่น

ขาดทุนสุทธิของอินทัช ในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 65 จากปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายโดยรวมหลังการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อช่วงสิ้นปี 2564

เอไอเอส (ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ)

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	2,552	2,687	-5%
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ *	2,566	2,759	-7%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการกำไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากรับมือบอในอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนเมษายน 2564 สุทธิกับการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้จากขายและการให้บริการ ในไตรมาส 1/2565 ลดลงจากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามแนวโน้มขาลงของ ARPU เนื่องการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ และการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีจำนวนลูกค้าที่เติบโตขึ้น รวมถึงการลดลงของรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับที่โอทีตามปริมาณการใช้งานโครงข่ายกับที่โอทีที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC rate) ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และการลดลงของรายได้จากการขายเครื่องมือมือถือและซิมส่วนใหญ่เกิดจากฤดูกาลการขายเครื่องไอโฟน 13 ที่เปิดตัวใหม่ในไตรมาสที่ผ่านมา

ขณะที่รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่แข็งแกร่งในการทำงานแบบ Remote working ส่งผลให้จำนวนลูกค้าเติบโตขึ้น ชดเชยด้วย ARPU ที่ลดลงจากปีก่อนตามการนำเสนอแพ็คเกจราคาต่ำในตลาด และรายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่สูงขึ้นของลูกค้าองค์กรในด้านบริการคลาวด์และบริการด้านไอซีทีโซลูชัน

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาสนี้ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนขายเครื่องมือมือถือและซิมตามยอดขายที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับที่โอทีตามปริมาณการใช้งานโครงข่ายกับที่โอทีที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนจากการให้บริการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากรับมือบอในอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อเดือนเมษายน 2564 และการลงทุนในโครงข่าย 5G/4G อย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับไตรมาส 1/2565 ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2564 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน สุทธิกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง เนื่องจากมีแคมเปญทางการตลาดลดลง



ไทยคม (ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศ)

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจ在不同ประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	691	788	-12%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(349)	(523)	-33%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	-	(127)	-100%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(139)	(204)	-32%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(74)	(16)	363%
รายได้อื่น	34	87	-61%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(23)	151	-115%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(89)	(44)	102%
กำไรสุทธิ	51	112	-54%
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของกลุ่มอินทัช	21	46	-54%
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอินทัช *	30	(16)	288%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศ เช่น กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรสุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาส 1/2565 กลุ่มไทยคมมีกำไรสุทธิจำนวน 51 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 1/2565 นี้มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ไตรมาส 1/2564 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

หากไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศในไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้นจากที่มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาของดาวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการหลังจากสิ้นสุดของสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ แม้ว่าส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาทกับ ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของเงินปันผลค้างจ่ายและเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐของแอลทีซี รวมถึงการลดลงของรายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลดลงของปริมาณการใช้งานของลูกค้าบรอดแคสต์ในประเทศและลูกค้าบรอดแบนด์在不同ประเทศ

ธุรกิจอื่น

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	15	-	100%
ต้นทุนการให้บริการ	(13)	-	100%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(3)	(2)	50%
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	3	-	100%
รายได้อื่น	5	8	-38%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1)	(2)	-50%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6	4	50%
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของกลุ่มอินทัช	5	2	150%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอินทัช *	2	2	0%

* ไม่รวมกำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง (ในเดือนกันยายน 2564 กลุ่มอินทัชได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในไฮ้ ช้อปปิ้ง แล้ว) และธุรกิจภายใต้โครงการอินเวนท์



สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,831	7%	2,235	4%	1,596	71%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,343	10%	6,229	12%	(886)	-14%
เงินปันผลค้างรับ	5,099	9%	-	0%	5,099	100%
ลูกหนี้การค้า	991	2%	1,772	3%	(781)	-44%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,121	2%	1,003	2%	118	12%
สินค้างเหลือ	8	0%	7	0%	1	14%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	510	1%	409	1%	101	25%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	626	1%	750	1%	(124)	-17%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	32,471	58%	35,021	65%	(2,550)	-7%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	964	2%	1,139	2%	(175)	-15%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,716	5%	2,787	5%	(71)	-3%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,398	2%	1,461	3%	(63)	-4%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	671	1%	690	1%	(19)	-3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	469	1%	481	1%	(12)	-2%
รวมสินทรัพย์	56,218	100%	53,984	100%	2,234	4%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลค้างจ่าย	5,324	9%	-	0%	5,324	100%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	660	1%	666	1%	(6)	-1%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาติให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	5%	2,890	5%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	845	2%	885	2%	(40)	-5%
เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,748	3%	2,079	4%	(331)	-16%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	760	1%	763	1%	(3)	0%
รวมหนี้สิน	12,227	22%	7,283	13%	4,944	68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	43,991	78%	46,701	87%	(2,710)	-6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	56,218	100%	53,984	100%	2,234	4%

* บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลเงินปันผลค้างรับจากเอไอเอสและไทยคม ทั้งนี้ เอไอเอสและไทยคมได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2565 และอินทัชจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2565 ขณะที่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รวมถึงการลดลงของลูกหนี้การค้าจากการเก็บหนี้ค้างนานได้จากลูกค้าต่างประเทศ

หนี้สินของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งกลุ่มอินทัชได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2565 สหกับการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับโครงการดาวเทียมตามกำหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช ลดลงร้อยละ 6 จากสิ้นปี 2564 จากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2564 สหกับการผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.7 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.6 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายชำระคืนส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีตามกำหนดเวลา โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชสำหรับไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้น 1,596 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน และการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด



ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 3 ณ สิ้นปี 2564 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในไตรมาส 1/2565 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 79.0 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 6.5 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.3 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาวะผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มอินทัชได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาวะผูกพันหนี้สินค้ำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

รายงานของผู้สอบบัญชี

สรุปได้ดังนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง "งบการเงินระหว่างกาล" ในสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	457	1%	395	1%	62	16%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,894	4%	1,894	5%	-	0%
เงินปันผลค้างรับ	5,235	12%	-	0%	5,235	100%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	35,643	81%	38,236	92%	(2,593)	-7%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	964	2%	1,139	3%	(175)	-15%
สินทรัพย์อื่น	37	0%	53	0%	(16)	-30%
รวมสินทรัพย์	44,230	100%	41,717	100%	2,451	6%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลค้างจ่าย	5,131	12%	-	0%	5,131	100%
หนี้สินอื่น	71	0%	171	0%	(100)	-58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,028	88%	41,546	100%	(2,518)	-6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	44,230	100%	41,717	100%	2,513	6%

*บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	% YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน			
บริษัทย่อย	22	46	-52%
บริษัทร่วม	2,552	2,687	-5%
รายได้อื่น	12	9	33%
รวมรายได้	2,586	2,742	-6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	(26)	(65)	-60%
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(9)	(19)	-53%
รวมค่าใช้จ่าย	(35)	(84)	-58%
กำไรสุทธิ	2,551	2,658	-4%



งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	703	788	-11%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(74)	(16)	363%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,552	2,687	-5%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	151	-100%
รายได้อื่น	50	103	-51%
รายได้รวม	3,231	3,713	-13%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(362)	(523)	-31%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	-	(127)	-100%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(3)	(3)	0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(145)	(246)	-41%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(23)	-	100%
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(25)	(40)	-38%
รวมค่าใช้จ่าย	(558)	(939)	-41%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,673	2,774	-4%
ต้นทุนทางการเงิน	(28)	(40)	-30%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,645	2,734	-3%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(62)	(6)	933%
กำไรสุทธิ	2,583	2,728	-5%
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,552	2,660	-4%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	31	68	-54%
กำไรสุทธิ	2,583	2,728	-5%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565		ล้านบาท
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม			
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	917	จ่ายคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่า	317		
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง	867	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุนและการร่วมค้า	13		
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน	192	ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	8		
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	9		
		จ่ายดอกเบี้ย	34		
รวม	1,977	กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น	1,596		

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	79.0	71.6	7.3
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.7	1.6	0.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	6.5	7.1	(0.7)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	4.6	4.9	(0.3)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.3	0.4	(0.0)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.1	0.1	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.80	0.83	(0.03)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.90	11.38	0.52

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของ บริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่ากรรมการผู้จัดการจะจัดเตรียมข้อมูลจากสมมติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้